



ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายหลวง

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลสันทรายหลวงได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙(๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน ให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคา กลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป และเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง กองคลัง เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ได้มีการดำเนินการจัดทำตามแบบ สขร.๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ จึงขอประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารการเงินของเทศบาลตำบลสันทรายหลวงให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายหนี่ ดำรงค์)

นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคาตกลง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่ เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก ลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดย สรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลงใน การซื้อหรือจ้าง
1	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คสล. บริเวณลำเหมืองสาธารณะ ประโยชน์ใกล้ประปาหมู่บ้านสัน ทรายวิลเลจ หมู่ 3 ต.สันทรายน้อย	1,285,000.00	1,285,000.00	e-bidding	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินทิตย์วิสต์ ภิมพ์/1,285,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินทิตย์วิสต์ ภิมพ์/1,285,000	ผู้ค้ารายเดิมและเป็น ราคาที่เหมาะสม	สัญญาที่ 103/2564 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564